
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
คร้ังที่ 2/2566 วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. 

ผ่านระบบการประชุม Application Zoom Cloud meeting  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายชาติชาย ย้ิมเครือ   ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี       ประธาน 
2. นายธนเดช  อมรชัยสิน           ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว   กรรมการ 
3. นายสมหวัง  ทองม่ันคง  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี      กรรมการ 
4. นายจิรภัทร  ศักด์ิเสรีชัยกุล  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี กรรมการ  
๕. นางสาวชนากานต์  โชติพุทธิกุล  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก กรรมการ 
6. นายอภินันท์  ขาวสุข  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี  กรรมการ 
7. นางสาวนพสิริ  นาคสิทธิวงษ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายภาณุ อินทฤทธิ์    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
2. นางลักขณา วิรุณจิตต์    หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
3. นางสาวจีรวรรณ สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
4. นายวิทยา สุจิรวรกุล    ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่ 
5. นายนพดล อิงประภานนท์   ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 
6. นายทยากร เพ็ชร์ผ่อง    ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม 
7. นายอยุทธ์ รจนากูล    ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
8. นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง   ปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
9. นายอดิเรก จันทะศิลา    ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
10. นางอนงค์ ธรรมเกษร   ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
11. นางสาวปิยากร  ทองสุข  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
12. นางสาวพนิดา ฟูคณะ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
13. ว่าที่ ร.ต.ภรัณยู สาระค า  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน 
14. นายชุติเทพ ภูมิพันธ์ุ   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน.  
15. นายสุนทร บุญมีมาก   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
16. นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
17. นางสาวสุนิสา ชอบสูงเนิน  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

/19. นายภูวดล... 
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19. นายภูวดล สกุลกิตติมากร   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
20. นางสาวธีราพร  ศิลาไศรย  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นางสาวอังคณา  ม่ันยืน  นักวิชาการสัตวบาล 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

เร่ืองก่อนเข้าวาระการประชุม 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 สืบเน่ืองจากการประชุมมอบนโยบายของกรมปศุสัตว์คร้ังท่ี 2 และการแต่งต้ังคณะกรรมการระดับพื้นท่ีจะอยู่ใน
ประเด็นท่ีฝ่ายเลขาจะน าเสนอ และการประสานงานจะประสานงานในวาระกรมปศุสัตว์ได้แจ้งรายละเอียดตัวช้ีวัดของ
ประธาน DLD-C รอบการประเมินท่ี 1 ดังน้ี 

ขั้นตอน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 
แต่งต้ัง คกก. DLD-C ในระดับพื้นท่ี ของจังหวัด (องค์ประกอบครบตามข้อ 2)  
หรือแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพิ่มเติม ตามข้อ 2 (4) 

2 จัดท าแผนงานและภารกิจของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญของกรมปศุสัตว์ 

3 
การขับเคล่ือนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นท่ี ใน 2 กรณี ดังน้ี 
 กรณีท่ี 1 การประชุมประจ าเดือน  
 กรณีท่ี 2 การประชุมกรณีพิเศษ 

4 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเสนอกรมปศุสัตว์พร้อมระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จ(Key Success 
Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

5 
แสดงผลลัพธ์ในการด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายของกรมปศุสัตว์ท่ีประสบความส าเร็จอย่างน้อย 1 
เร่ือง 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีคร้ังท่ี 

1/2566 วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 รายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมท่ี QR Code ด้านล่าง 
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มติที่ประชุม รับทราบ มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 1/2566 วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 

 3.1 เร่ืองของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ 

       ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดท าค าส่ัง ท่ี 71 / 256๕ ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นท่ี ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 
/2) บูรณาการ... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

2 การประชุมขับเคล่ือนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คร้ังที่ 2 
ตามท่ีกรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมขับเคล่ือนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕'๖๕ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึก
อ านวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Conference) โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
เป็นประธานในการประชุม น้ัน กองแผนงานได้สรุปข้อส่ังการท่ีประชุมฯ ดังกล่าว รายละเอียดตาม QR code น้ี 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3. โครงการผ่าตัดท าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ด าเนินโครงการผ่าตัดท าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick 

off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ีระยะเวลาด าเนินโครงการ ต้ังแต่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 โดยมีการจัดพิ ธี
ปล่อยขบวนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดท าหมัน ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ วัดคมบาง 
ม.2 ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี มีผลการปฏิบัติงานดังน้ี 

กิจกรรม เป้าหมาย (ตัว) ผลการปฏิบัติงาน (ตัว) 

ผ่าตัดท าหมัน 528 746 

ฉีดวัคซีน 941 1,068 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/4. ผลการส ารวจ... 
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4. ผลการส ารวจความต้องการปลูกพืชอาหารสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

 
สรุปความต้องการปลูกพืชอาหารสัตว์ของจังหวัดจันทบุรี 

 
ประธาน: ความต้องการปลูกพืชอาหารสัตว์สูงกว่าเป้าหมาย และจากข้อมูลท่ีเคยได้รับจาก ผอ.ธนเดช คือ 

มีพันธ์ุหญ้า กระถิน 1,400 กิโลกรัม จากการส ารวจพบว่ามี 3 อ าเภอท่ีมีความต้องการกระถิน คือ แก่งหางแมว 
นายายอาม และท่าใหม่ รวม 18 ไร่ ซึ่งขณะน้ีเมล็ดพันธ์ุพร้อมแล้ว โดยทางศูนย์ฯ จะจัดให้ 2 กิโลกรัม/ไร่ (รวม 
36 กิโลกรัม)  

นายธนเดช อมรชัยสิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว : เมล็ดกระถินท่ีได้รับ
จัดสรรในรอบแรกจ านวน 1,400 กิโลกรัม จะต้องรอจังหวัดอื่นๆแจ้งความประสงค์เข้ามา ซึ่งก าหนดสิ้นสุด
การแจ้งความประสงค์คือ วันที่ 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ข้อมูลที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีเสนอนั้น 
ต้องถูกน าไปรวมกับเกษตรกรท่ีแจ้งความประสงค์ผ่านทาง google form ซึ่งหากเกษตรกรกรอกข้อมูลมา ข้อมูล
จะถูกน าไปรวบรวมท่ีส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ดังน้ันจะเห็นได้ว่า ขณะน่ียังไม่ทราบความต้องการสุทธิของเกษตรกร 

 
/ท้ังเขต... 
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ท้ังเขต หากได้รับข้อมูลจากส านักพัฒนาอาหารสัตว์แล้ว จะด าเนินการจัดส่งข้อมูลมาท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอีกคร้ัง 
น่าจะภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตัดข้อมูลส่วนท่ีซ้ าออก โดยเกษตรกรจะ
ได้รับเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนท้ังท่อนพันธ์ุและเมล็ดพันธ์ุได้ ซึ่งเป้าหมายคือ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ต้องสามารถแจ้งรายช่ือเกษตรกรท่ีจะได้รับการสนับสนุนพืชอาหารสัตว์ได้ โดยขณะน้ีเมล็ดพันธ์ุ
กระถิน และหญ้ารูซีมี่ความพร้อมให้การสนับสนุนแล้ว แต่ช่วงน้ีฤดูกาลอาจไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก  

ประธาน: สอบถามปศุสัตว์อ าเภอท้ัง 3 อ าเภอ หากได้รับเมล็ดพันธ์ุกระถิน เกษตรกรมีความพร้อมในการปลูก
หรือไม่ 

นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอแก่งหางแมว: ช่วงน้ีเกษตรกรมีการท าสวน 
มีความต้องการใช้น้ าเพื่อการท าสวนค่อนข้างมาก อาจยังไม่พร้อมส าหรับการท าแปลงพืชอาหารสัตว์ 

นายวิทยา สุจิรวรกุล ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม่: สามารถด าเนินการได้  
นายทยากร เพ็ชร์ผ่อง ปศุสัตว์อ าเภอนายายอาม: สามารถด าเนินการได้  
นายธนเดช อมรชัยสิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: กิจกรรม Kick off การปลูก

หญ้าเนเปียร์ หรือหญ้ารูซี่ จะด าเนินการช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ใช่หรือไม่ 
ประธาน: น่าจะด าเนินการได้ ตอนน้ีมีการทดลองปลูกท่อนพันธ์ุหญ้าเนเปียร์แล้วในพื้นท่ีอ าเภอมะขาม 

พื้นท่ี 20 ไร่ โดยแนะน าให้เกษตรกรใช้วิธีปลูกใกล้แหล่งน้ า หรือใช้การสูบน้ าขึ้นมารดแปลงหญ้า และจะมีการติดตาม
การด าเนินงานอีกครั้ง โดยหากพื้นท่ีดังกล่าวประสบความส าเร็จ จะด าเนินการขยายผลสู่พื้นท่ีอ่ืนต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

5.  การจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจ าต าบล ของจังหวัดจันทบุรี 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้คัดเลือกพื้นท่ีในการจัดตั้งคลังเสบียงต าบล ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร

ผู้เล้ียงโคเน้ือ หมู่ท่ี 8 ต าบลบ่อ อ าเภอขลุง จ านวน 1 แห่ง จ านวนสมาชิก 7 ราย เป็นโคเน้ือ จ านวน 50 ตัว     
ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีน้ าท่วมบ่อยครั้ง  เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที จึงคัดเลือกพื้นท่ีดังกล่าวเป็น
คลังเสบียงต าบล ของจังหวัดจันทบุรี 

นายธนเดช อมรชัยสิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: ภายในเดือนมีนาคม 2566 
คาดว่าจะสามารถส่งมอบหญ้าแห้งได้ 250 ฟ่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 เร่ืองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 
1. การส่งตัวอย่างและผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ประจ าเดือน
มกราคม 2566 
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1.1 ตัวอย่างของกลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ 

 

1.2 ตัวอย่างของกลุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

 

/2. ผลวิเคราะห์... 
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2. ผลวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ านมดิบตามโครงการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ 

โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบท่ีส่งมา 3 คร้ังน้ัน ส่งมาจากสหกรณ์โคนมสอยดาว 2 ครั้ง 
จ านวนคร้ังละ 54 ตัวอย่าง และ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ 1 คร้ัง จ านวน 9 ตัวอย่าง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 เร่ืองของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 
รายงานผลการการผสมเทียมในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2565) คือ สามารถด าเนินการ

ในโคนมได้ประมาณ 31% และโคเน้ือประมาณ 60% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ในช่วงท้ายปีงบประมาณหาก
การด าเนินงานในโคเน้ือเกินเป้าหมาย จะต้องกรอกข้อมูลในส่วนของอาสาเครือข่ายปศุสัตว์แทน  
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 เร่ืองของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
 นายธนเดช อมรชัยสิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว : ได้แจ้งในวาระเร่ือง
โครงการขยายพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ และการจัดสรรให้จัดต้ังคลัง
เสบียงสัตว์ประจ าต าบลเรียบร้อยแล้ว มีปศุสัตว์อ าเภอท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
 นายนพดล อิงประภานนท์ ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว: คลังเสบียงอาหารสัตว์ท่ีได้รับการสนับสนุนปีท่ีแล้ว 
จะยังคงได้รับการสนับสนุนในปีน้ีหรือไม่ 

นายธนเดช อมรชัยสิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว : ไม่ได้รับการสนับสนุน 
เน่ืองจากในปีงบประมาณหน่ึงๆ จะมีงบประมาณส าหรับคลังเสบียงอาหารสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 2 เพียง 3 แห่ง
เท่าน้ัน ซึ่งในปีงบประมาณน้ี คือ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี  

นายนพดล อิงประภานนท์ ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว: หากมีปัญหาขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นท่ี  
 

/โดยเฉพาะช่วง... 
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โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์สระแก้วได้หรือไม่ 

นายธนเดช อมรชัยสิน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: ท าได้ โดยการท าหนังสือ
แสดงความจ านง เพื่อขอสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานในโควตาของจังหวัด และหากไม่เพียงพอสามารถ
ขอเพิ่มเติมในโควต้าของเขตได้ 

ประธาน: เดิมมีความต้องการให้ด าเนินการ Kick off กิจกรรมโครงการขยายพื้นท่ีการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ในพื้นท่ีอ าเภอสอยดาว แต่ช่วงเดือนน้ีพื้นท่ีอาจยังไม่พร้อม ดังน้ันหากท่อนพันธ์ุจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วพร้อมให้บริการ อาจด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอสอยดาวอีกคร้ัง เพราะเป็น
พื้นท่ีท่ีมีเกษตรกรผู้เล้ียงโคนมจ านวนมาก 

นายนพดล อิงประภานนท์ ปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว: พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมของอ าเภอสอยดาว 
คือ พื้นท่ีของกลุ่มแปลงใหญ่หญ้าเนเปียร์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 เร่ืองของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์จันทบุรี 
สามารถผลิตหญ้าแห้งได้ปีละ 15 ตัน และผลิตหญ้าหมักได้ปีละ 12 ตัน นอกจากน้ีศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์

จันทบุรี มีการปลูกหญ้าเนเปียร์อย่างสม่ าเสมอตลอดท้ังปี และมีขายเป็ดไข่บางปะกง ตัวเมียราคาตัวละ 12 บาท 
ตัวผู้ตัวละ 2 บาท 

ประธาน: พื้นท่ีปลูกหญ้าสดของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์จันทบุรีมีประมาณ 200 ไร่ และมีสัตว์ท่ีใช้
ประโยชน์จากหญ้าคือ กระบือ จ านวน 50 ตัว ดังน้ันหากเกษตรกรมีความประสงค์ต้องการหญ้าสด เพื่อช่วย
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง สามารถประสานกับศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์จันทบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนได้ โดยมี
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง หญ้าอะตราตั้ม หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าซิกแนลนอน และหญ้าหวานอิสราเอล แต่ท้ังน้ีเกษตรกร
จะต้องน าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บเก่ียวของตนเองไปด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 เร่ืองของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
ภารกิจการเฝ้าระวังการลักลอบเคล่ือนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในจังหวัด มีการจัดต้ังจุดตรวจและชุดลาดตระเวน 

ผลการปฏิบัติงานคือ ไม่พบความผิดปรกติ ในส่วนของชายแดนมีการเฝ้าระวังในเชิงรุก เน่ืองจากมีข่าวเร่ืองการลักลอบ
น าเข้าสุกรเถื่อน ท้ังน้ีด่านกักกันสัตว์จันทบุรีด าเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยการจัดชุดลาดตระเวน 
ปฏิบัติการทุกวัน และรายงานผลให้กองสารวัตรทราบเป็นรายวัน นอกจากน้ีด่านกักกันสัตว์จันทบุรีมีการบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านความม่ันคงบริเวณชายแดน คือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ในการ
ตรวจสอบการกระท าผิด ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบการกระท าความผิด 
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